



วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติชาวประมงในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร



จังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวกัญจนะ

ปิ่นน้อย

นางสาวจิราภา

ศิลปะ

นางสาวปภาวดี

แซ่ลิ้ม

นายวสันต์

หวังธนบดีกุล

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 763 401

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

เรื่อง วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติชาวประมงในตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

ผู้ศึกษา นางสาวกัญจนะ ปิ่นน้อย 12530767

นางสาวจิราภา ศิลปะ 12530779

นางสาวปภาวดี แซ่ลิ่ม 12530832

นายวสันต์ หวังธนบดีกุล 12530877

การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติชาวประมงในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครให้เห็นถึงสภาพการเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติและปัญหาในการดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเหล่าแรงงานให้ดีขึ้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการศึกษานี้ได้แก่ในทั้งกลุ่มนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพลูกเรือประมงตั้งแต่ออยู่ในถิ่นฐานเดิมจนกระทั่งย้ายถิ่นมาทำงานที่ประเทศไทย เป็นการศึกษาโดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา ใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของการดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่ได้ศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นแรงงานข้ามชาติจำนวน 12 คน

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าจะได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ต้องมีการจ่ายเงินกับนายหน้าเพื่อให้ได้งานในประเทศไทยเป็นการลงทุนสูง แต่มีความคุ้ม เนื่องจากเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินพอใช้และยังเหลือส่งกลับบ้านให้พ่อแม่ที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมให้อีกด้วย การดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนั้นมีข้อดีคือคุณภาพชีวิตมีระดับที่ดีขึ้นกว่าการดำเนินชีวิตอยู่ในถิ่นฐานเดิมและทำให้ครอบครัวในถิ่นฐานเดิมมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมาด้วย แต่ในการใช้ชีวิตในประเทศไทยนั้นต้องมีความอดทนและปรับตัวให้เข้ากับประเทศไทยให้ได้ คือ กิจวัตรประจำวัน การทำงาน สุขภาวะ พฤติกรรมการอุปโภคและบริโภค คติความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี เพศสัมพันธ์ การใช้เวลาว่างจากการทำงานและวันหยุด การเดินทาง การติดต่อกับครอบครัวในถิ่นฐานเดิม วัตถุประสงค์เพื่อสามารถหารายได้ให้มากที่สุดเพื่อ

ความเป็นอยู่ของตนและครอบครัว ส่วนข้อเสียคือการทำงานข้ามชาติต้องประสบปัญหาต่างๆ จากคนไทย เช่น การถูกตำรวจจับ การถูกปล้น จี้จากคนไทย การถูกเอาเปรียบจากคนไทย เป็นต้น แต่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวประมงในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ศึกษานั้นมีการสนับสนุนที่ดีจากนายจ้างจึงไม่ทำให้ปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้น



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี